



# NEWSLETTER



Quý Phụ huynh kính mến,

Nhà trường vui mừng chia sẻ với Quý Phụ huynh về các hoạt động trong và ngoài lớp học của các em học sinh trong tháng vừa qua.

Lễ hội Trung Thu được tổ chức vào ngày 28 tháng 9 với màn trình diễn múa lân truyền thống tại Hội trường đa năng. Các em học sinh đã có cơ hội được tự tay làm những chiếc bánh Trung Thu thơm ngon - món ăn truyền thống được yêu thích ngay tại căng tin trường. Sau đó, các em đã dành thời gian trên lớp để tìm hiểu câu chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu!













Cũng trong tháng này, Nhà trường hân hoan chúc mừng thành tích xuất sắc trên sân cỏ của đội bóng đá trường! Ngày 7 tháng 10 vừa qua, đội bóng đá trường SIS @ Ciputra đã tham gia giải thi đấu giao hữu tại cơ sở Gamuda Gardens. Các em đã tham gia tổng cộng 6 trận đấu với 2 đội hình được phân chia theo lứa tuổi tiểu học.











Đội bóng A gồm các em học sinh đến từ khối lớp 4,5,6 và Đội bóng B gồm các em học sinh khối lớp 2,3 đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu, các cầu thủ nhí của chúng ta đã được trao chiếc cúp xứng đáng với những nỗ lực và lối chơi tuyệt vời của mình.

Nhà trường đã trao giải thưởng vinh danh cầu thủ xuất sắc nhất và các cầu thủ tài năng của đội bóng. Chúng tôi tin rằng tinh thần thể thao là nền tảng để hình thành và phát triển nhân cách tốt bên trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành và cổ vũ nhiệt tình của Quý Phụ huynh dành cho các em học sinh trong các hoạt động thể thao của Nhà trường. Thời gian sắp tới, Nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức thi đấu giao hữu với nhiều trường học Quốc tế hơn nữa!



Xin Quý Phụ huynh lưu ý, kết thúc Học phần 1, Nhà trường đã tổ chức thành công buổi họp Phụ huynh đầu tiên cho Năm học 2023 - 2024. Đây là dịp để Phụ huynh và giáo viên Nhà trường có thời gian gặp gỡ, trao đổi về quá trình học tập của các em học sinh trong Học phần 1, cũng như chia sẻ về cách thức đánh giá, hướng tới cải thiện tình hình học tập của các em khi bước sang Học phần 2. Quý Phụ huynh và Nhà trường đã dành thời gian cùng chúc mừng những thành tích mà các em học sinh đã đạt được trong Học phần 1



Nhà trường xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã dành thời gian tham dự buổi họp Phụ huynh. Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ tích cực giữa gia đình và Nhà trường để từ đó giúp các em học sinh phát triển toàn diện từ nhân cách đến trí tuệ.

Nếu Quý Phụ huynh chưa thể sắp xếp thời gian tham dự buổi họp lần này, Quý vị có thể liên hệ và đặt lịch hẹn với giáo viên chủ nhiệm trong tuần đầu tiên của Học phần 2.



Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Phụ huynh đã luôn tin tưởng và ủng hộ các hoạt động của Nhà trường! Nếu có bất kỳ điều gì tôi có thể hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ qua hòm thư: [michael.ogden@ciputra.sis.edu.vn](mailto:michael.ogden@ciputra.sis.edu.vn)

Trân trọng,

Michael Ogden

Hiệu trưởng